



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
25 พฤษภาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, เส้นทางเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, businesstoday, mthai, sanook, thebangkokinsigh, nationtv, workpointnews, acnews, innnews) newtv

-เสนอข่าว สร.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นไม่ถึง 10 รายต่อวัน แต่ยังคงพบการติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิด และผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในสถานที่ชุมชน แสดงให้เห็นว่า ความประมาทไม่ป้องกันตนเอง การสัมผัสใกล้ชิด การอยู่ในสถานที่แออัด ยังมีความเสี่ยงที่อาจติดเชื้อโควิด-19 ได้

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยว่า การพัฒนาวัคซีนภายใต้การกำกับดูแลของ สร. และความร่วมมือจาก วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ เพื่อวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด-19 และมีหน่วยงานต่างๆ ได้เริ่มผลิตวัคซีนตั้งต้นขึ้นมา เช่น จุฬาฯ , บ. ไบโอเนท เอเชีย, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช., ม.มหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งหมดอยู่ในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ขณะนี้มีความคืบหน้าของ 2 วัคซีน ได้แก่ 1.วัคซีน DNA โดย จุฬาฯ, ไบโอเนท เอเชีย และ สวทช. ได้เริ่มทำการทดลองในสัตว์ทดลอง คือ หนู และ 2. วัคซีน mRNA โดย คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ สวทช. เป็นรูปแบบการพัฒนาที่ทันสมัยและรวดเร็ว ผ่านการทดสอบในหนู และเมื่อวันที่ 23 พ.ค. ได้เริ่มทดสอบในลิงแล้ว รอผลตรวจเลือดหลังฉีดวัคซีนกลางมิ.ย.นี้ หากได้ผลดีจะคัดไปผลิตประมาณหมื่นโดส ทดสอบในอาสาสมัคร 3 ระยะ แม้จะช้ากว่าประเทศแคว้นอื่น แต่ไม่ได้ล่าหลัง คาดว่าจะได้วัคซีนที่ดีและเหมาะสมกับคนไทยและผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ ภายในเวลา 12-18 เดือน รวมทั้งหากต่างชาติคิดค้นได้ก่อนก็มีพันธมิตรขอร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดซื้อให้ไทยได้มีใช้ในเวลาใกล้เคียงกัน

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ในไทยยังไม่สามารถผลิตวัคซีนจากเทคโนโลยี mRNA ได้ เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่มาก ทั่วโลกมีโรงงานที่ผลิต mRNA ไม่เกิน 7 แห่ง เราจึงจองโรงงานขนาดเล็กในต่างประเทศก่อน คือ ที่อเมริกา และเยอรมัน แต่มีโรงงานที่แวนคูเวอร์ แคนาดา เพื่อผลิตให้จำนวน 1 หมื่นโดส เมื่อได้ผลทดสอบในลิงดี ก็จะเลือกตัวที่ดีที่สุดไปผลิต ซึ่งจำนวน 1 หมื่นโดส มาจากวัคซีนทั่วไป จะฉีดคนละ 2 โดส เราจึงเตรียมอาสาสมัครไว้ 5 พันคน คาดว่าจะผลิตได้จากโรงงานแรกเร็วสุดคือ ต.ค. นี้ และอีกแห่งน่าจะได้ก่อนสิ้นปี เพื่อใช้ทดสอบในคน 3 ระยะ คือ ระยะ 1 ไม่เกิน 100 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่ม กลุ่มละ 10-15 คน เพื่อดูขนาดต่ำสุด ขนาดกลาง ขนาดสูง เทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบ ว่าปลอดภัยหรือไม่ ระยะ 2 อาสาสมัครก็เยอะขึ้น และระยะ 3 ที่ต้องมากกว่าพันคน การเตรียมการผลิตไม่ใช่ว่าทุกอย่างเสร็จ ต้องเตรียมโรงงานไทยรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก 2 โรงงานขนาดเล็กนี้ด้วย โดย บ.ไบโอเนท เอเชีย พร้อมรับเทคโนโลยีมาผลิต ถ้าแต่ละขั้นตอนผ่านด่านแล้วดี ไทยก็พร้อมผลิตวัคซีนในอีก 1 ปีครึ่งข้างหน้า ถ้าเป็นไปตามแผน อาจจะได้ผลิตเพื่อหลายล้านคนได้ภายในปลายปี 64

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงมาตรการผ่อนปรน เฟส 3 แนวโน้มจะเป็นการเปิดกิจการ/กิจกรรมกลุ่มสี่เหลี่ยม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook, innnews, ntiontv

-เสนอข่าว สร. เผยแพร่คลิปวิดีโอ The New Normal Medical Service - การแพทย์วิถีใหม่ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการของ ศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด ,มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamspport , innnews, newtv, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, ntiontv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, pracha chat, sanook) ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีผู้ป่วยสะสม 3,040 ราย รักษาหายแล้ว 2,921 ราย ยังรักษาในรพ. 63 ราย เสียชีวิตสะสม 56 ราย จำแนกผู้ป่วยสะสมตามพื้นที่การรักษาพบว่า กทม.และนนทบุรี 1,708 ราย ภาคใต้ 730 ราย ภาคกลาง 396 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคเหนือ 95 ราย เน้นย้ำในกลุ่มคนวัยทำงานป้องกันและดูแลตนเอง เพื่อไม่ให้ นำเชื้อกลับบ้าน ผู้ที่ต้องการเดินทางออกจากบ้าน ให้พกแอลกอฮอล์ล้างมือไปด้วยเสมอ และสวมหน้ากากอนามัย ส่วนตัวขออย่าว่า การ์ดห้ามตกและหน้ากากห้ามตกเช่นกัน ประเด็นที่น่าสนใจ คือ จีน แลงข่าววัคซีนต้านโควิด-19 ตัวแรกที่ผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 มีความปลอดภัย ตอบสนองการสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสได้ โดยทดลองแบบเปิดในผู้ใหญ่สุขภาพดี 108 คน ผลเป็นเชิงบวกช่วง 28 วันที่ผ่านมา แต่ต้องประเมินอีก 6 เดือนว่า วัคซีนผลิตภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์,สยามรัฐ, thaiquote

-เสนอข่าว สมช. เผย 27 พ.ค.63 เตรียมประชุมมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะ 3 นำข้อมูลหลายส่วนมาประกอบกัน ยึดหลักการพิจารณา คำนึงถึงความปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ ถกโรงเรียนเปิดภาคเรียน ปรับเปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิว 24.00-04.00น.หรือ 23.00-03.00น. จะนำเสนอต่อที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 29 พ.ค. เพื่อให้มีการผ่อนปรนระยะที่ 3 มีผลใช้ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

ประเด็นข่าว

-เสนอข่าว สภาผู้แทนราษฎรเตรียมเปิดประชุมสมัยสามัญปีที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 63 โดยจะบรรจุวาระการพิจารณา "ร่างพ.ร.บ.โอนงบปี63" วงเงิน 8.8 หมื่นล้าน เยียวยามผลกระทบโควิด-19

สถานการณ์อื่นๆในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นายเทพรักษ์ สุรทานันท์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา เจ้าของห้างเทพรักษ์ เซนเตอร์ ถนนไมตรีงาม เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า ที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน ก.พาณิชย์ประกาศ ให้นำกากอนามัยทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม จำหน่ายราคาไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท แต่ล่าสุดทราบว่าขณะนี้มีการปรับราคาควบคุมเพิ่มเป็นชิ้นละ 4 บาท เหตุใดกรมการค้าภายใน จึงไม่แจ้งให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ขณะที่นำกากอนามัยทางการแพทย์ปัจจุบัน ทราบว่า การผลิตทั้ง 11 โรงงานจะมีการบริหารจัดการโดยสธ. และก.มหาดไทย เพื่อมอบให้บุคลากรในสังกัดนำไปใช้ ส่วนท้องตลาดทั่วไปจะมีหน้ากากผ้าขายให้ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการปิดบังข้อมูลราคาควบคุมหลายฝ่ายหวังว่า จะเป็นช่องทางในการทุจริตของเจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-เสนอข่าว ที่ จ.บุรีรัมย์ จนท.พบศพนายคำปึง สงครามรอด อายุ 62 ปี เจ้าของบ้าน น้องชายให้การว่า เป็นโซเฟอร์รถเมล์สาย 42 ที่กรุงเทพฯ ส่วนพี่ชายเป็นกระเปารถสายเดียวกัน กลับมาอยู่บ้านช่วงโรคโควิด-19 ระบาด และอยู่ระหว่างกักตัว ปรากฏว่าพี่ชายมีอาการอาเจียนและแน่นหน้าอก เชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะติดเชื้อไวรัส แต่หากินไม่ได้ เนื่องจากไม่มีอาการไข้ ในการชันสูตรศพเจ้าหน้าที่ใส่ชุดป้องกันโรคตามมาตรการป้องกันโรค ต่อมา นายก อบต.หัวถนน นำศพไปทำพิธีฌาปนกิจที่วัด โดยญาติให้ความยินยอม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด เนื่องจากต้องสันนิษฐานไว้ก่อนอาจเสียชีวิตเพราะติดเชื้อโควิด-19 หรืออาการพิษสุราเรื้อรัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-เสนอข่าว ที่บ้านเช่า หมู่ 5 ต.ช่องสาธิต อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พบศพ นายประพันธ์ โยศรีคุณ อายุ 48 ปี ใช้เชือกผูกคอตายเสียชีวิต เบื้องต้นจากการสอบสวนสันนิษฐานว่า ผู้ตายคงน้อยใจที่ไม่สามารถทำงานช่วยเหลือครอบครัวได้ จึงได้ตัดสินใจผูกคอตายลาโลกดังกล่าว โดยทางตำรวจได้นำร่างส่งพิสูจน์การตายอีกครั้งที่รพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-เสนอข่าว นายอนุชา อินทศร นอภ.สัทธิพิบ จ.ชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สสอ. และเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ร่วมตรวจสอบระบบป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสวนนงนุชพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในวันที่ 30 พ.ค.63

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นิต้าโพล เผยผลสำรวจการเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่เห็นด้วยเปิดเทอม 1 ก.ค. เกือบครึ่งไม่เห็นด้วยระบบออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ , ข่าวสด

-เสนอข่าว ชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้ ทั้ง จ.ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา ร่วมละหมาดอีด เอลิมฉลอง "วันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ" หรือวันเฉลิมฉลองของพี่น้องชาวมุสลิม ภายหลังถือศีลอด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เคร่งครัด โดยประชาชนชาวไทยมุสลิม ทั้ง ชาย หญิง และเด็กๆ ต่างสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ และสวมหน้ากากอนามัย เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจอย่างพร้อมเพรียงกัน

รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์,

-เสนอข่าว กกก.โรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ยอดสะสม 226 ราย ผู้กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย ยอดสะสมรวม 211 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 3 ราย กำลังรักษาอยู่ 26 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันโรค 12 ราย ทุกราย อาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 14 ราย ส่วนผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 10,801 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, thebangkok insight, mthai, sanook)

-เสนอข่าว ศูนย์ EOC จ.ชุมพร แลกเปลี่ยนผู้ป่วยโควิด -19 เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.63 โดยเป็นเพศหญิง อายุ 56 ปี หลังจากรักษาที่รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มาตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.63 ได้จัดการศพตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดย จ.ชุมพรมีผู้ป่วย 21 ราย รักษาหายแล้ว 17 ราย ยังรักษาที่รพ. 1 ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 3 ราย ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่มาแล้ว 30 วัน

Fake News

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, thebangkokinsight, thansetthakij

-เสนอข่าว เพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม โพสต์ข้อความเตือนอย่าแชร์! "พบผู้ป่วยโควิด-19 ล้มในห้างดังกลางเมืองระยอง" ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมควบคุมโรค พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ หลังจากประสานงานไปยังสสจ.ระยอง ยืนยันว่าไม่มีผู้ใดล้มที่บริเวณหน้าห้างฯ จนมีรถกู้ชีพไปรับนำส่งรพ. ผ่านมาแล้วกว่า 49 วัน (ณ 22 พ.ค. 63) จ.ระยองยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเพิ่ม และยังมีมาตรการการป้องกันอย่างเข้มข้น

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นพ.พลวรรธน วิฑูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์ ศบค. กล่าวว่า ตามที่ได้มีข่าวเรื่องส่ง SMS แจ้งลิงก์ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ถือเป็นอีกหนึ่งในวิธีการล่อลวงข้อมูล

ประเด็นข่าว

จากประชาชนคนที่ที่กดเข้าเว็บ จะมีพยายามดาวน์โหลดแอป Thaichana.apk เข้ามาในเครื่อง หากกดติดตั้งอาจถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวได้ รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน โดยเว็บไซต์ของจริงจะใช้ชื่อว่า www.ไทยชนะ.com หรือ www.thaichana.com เท่านั้น

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. การติดเชื้อจากร้านทำผม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน ,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100

-เสนอข่าว สาธารณสุขสหรัฐฯ พบการแพร่เชื้อโควิด-19 จากร้านทำผมที่รัฐมิสซูรี มีลูกค้าติดเชื้อมากกว่า 140 คน ในระหว่างที่เพิ่งกลับมาเปิดร้านได้เพียง 8 วันในเดือนนี้ ซึ่งผลการตรวจสอบกลับไปพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับช่างทำผม 2 คนที่เป็นผู้ป่วยแบบไม่มีอาการ ช่างผมคนหนึ่งของร้านเป็นผู้ติดเชื้อ และแพร่เชื้อให้กับลูกค้า 84 คนกับผู้ร่วมงาน 7 คน โดยช่างผมรายนี้ยังมีการเดินทางไปห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และฟิตเนสด้วย จากนั้น วันต่อมา มีการยืนยันว่าช่างทำผมคนที่ 2 เป็นผู้ติดเชื้อ โดยเธอทำงานระหว่างวันที่ 16-20 พ.ค. และอาจแพร่เชื้อให้กับลูกค้า 56 คน

2. ฝรั่งเศสสั่งสอบการใช้ยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน รักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettthakij

-เสนอข่าว รมว.สาธารณสุขฝรั่งเศส ยื่นคำร้องต่อสภาสูงสาธารณสุข ให้ตรวจสอบเงื่อนไขของการสั่งยา "ไฮดร็อกซีคลอโรควิน" เพื่อใช้รักษาอาการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่มีการเผยแพร่ผลการศึกษาในวารสาร The Lancet แจ้งเตือนความไร้ประสิทธิภาพและความเสี่ยงของการใช้ยาบางประเภทรักษาอาการป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงยาไฮดร็อกซีคลอโรควินด้วย ซึ่งเป็นการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยถึง 96,000 ราย สรุปผลไม่ให้ใช้ "ยาคลอโรควิน" และ "ยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน" รักษาผู้ป่วย เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มอัตราการเสียชีวิต (16.4 - 23.8 %) และการเต้นของหัวใจผิดปกติ

3. ผลตรวจผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยชาวเยอรมัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-เสนอข่าว นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นพ.วิริยะ บhatiบุญญ์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ เผยผลตรวจภรรยา ลูก หลานชายและพ่อตา แม่ยาย และผู้ใกล้ชิด 19 คน รวมทั้งช่างตัดผมและผู้อยู่ในร้านตัดผม ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดทางอ้อม 3 คน ซึ่งรวมทั้งหมด 22 คน ที่เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยชายชาวเยอรมัน อายุ 42 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ใน จ.ชัยภูมิ เป็นลบทั้งหมด จากการประมวลภาพรวมจากผู้เชี่ยวชาญของกรมควบคุมโรค ชาวเยอรมันรายนี้ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยพักอาศัยอยู่ที่กทม. น่าจะติดเชื้อมาจากที่อื่นๆ ก่อนเดินทางมาจ.ชัยภูมิ เป็นระยะพักตัวของเชื้อไวรัส แต่เมื่อกลับไปกทม. จึงตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ไม่ได้ตั้งใจ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.63 สคร.ที่ 9 นครราชสีมา ได้ส่งจนท.ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต เพื่อจะร่วมค้นหาแบบเชิงรุก ซึ่งได้เก็บตัวอย่างไปตรวจแล้ว 250 คน และจะต้องตรวจให้ได้ถึง 500 คน

4. ตลาดนัดไม่มีมาตรการป้องกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, innnews

-เสนอข่าว ชาวบ้านได้ส่งคลิปตลาดนัดเปิดท้ายขายของบริเวณหน้าวัดสระบัว ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 11 ม.1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้ทราบถึงพฤติกรรมของพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่มีการจัดระยะห่างของร้านค้า ไม่มีการวัดไข้ ไม่มีเจลล้างมือ ไม่มีฝายปกครองของอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้แต่หน่วยงานท้องถิ่น ลงมาดูแล ปลอ่ยให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนเดินหาซื้อสินค้ากันอย่างเสรี แต่ที่แย่ไปกว่านั้นไม่สวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว ส่วนบรรยากาศที่ตลาดนัดจตุจักร กทม. เริ่มมีชาวต่างชาติกลับเข้ามาเดินเที่ยวหาซื้อสินค้าต่างๆ มากขึ้น โดยทุกคนผ่านการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ขณะที่บรรดาร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร มีลูกค้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การเว้นระยะห่างบางร้านไม่ได้ผลเท่าที่ควร แม้จะขึ้นป้ายให้ลูกค้าปฏิบัติตาม แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะร้านเสื้อยืดมือสอง บริเวณซอย 59/1 โครงการ 6 ฟังทิศตะวันออกติดถนนพหลโยธินจำหน่ายเสื้อตัวละ 20 บาท มีลูกค้าเลือกซื้อแน่นร้านเจ้าของร้านปล่อยให้เลือกกันตามสบายเพราะอยากขายของ

5. ผลักดันคนไทยกลับจากสหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : voathailand

-เสนอข่าว นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เตรียมผลักดันเพิ่มโควตาคนไทยกลับประเทศช่วงโควิด-19 ขณะที่พบข้อมูลคนไทยในอเมริกาติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย 12 คน อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 4 คน และเสียชีวิตแล้ว 12 คน

6. หักหัวคิวโรงแรม

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว นางศุภวรรณ ธนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เผยว่า กรณีมีการเปิดเผยข้อมูลกระบวนการหักหัวคิว โดยมีกลุ่มคนที่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนของหน่วยงานใด ติดต่อโรงแรม เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวของรัฐ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และมีการขอส่วนแบ่งเป็นอัตรา 30-40% เบื้องต้นประเมินว่าต้องเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการโรงแรมจริง แต่ยังไม่ชัดเจน เพราะที่โดนไม่ใช่นักธุรกิจของทีเอชเอ อยากให้ภาครัฐตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้ชัดเจน เพราะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแรม และส่งผลกระทบต่อในการใช้จ่ายเพื่อคัดเลือกโรงแรมมาเป็นสถานที่กักตัวของรัฐด้วย

7. ชุมพรเข้มแผงทุเรียนคนทะเลัก

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นพ.สสจ.ชุมพร พ.ต.อ.ภคพล ทวีชศรี รอง ผบก.ตร.ภ.จ.ชุมพร นายศิลป์ชัย เรือนสูง นายอำเภอสวี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจแยงรับซื้อชายทุเรียนหมอนทอง ในจังหวัด ที่แยงทุเรียนแห่งหนึ่งใน ต.ครน อ.สวี ริมถนนสายเอเชีย 41 เป็นแยงขนาดใหญ่ มีพ่อค้าชาวจีนเป็นเจ้าของ มีคนงานต่างด้าวทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมาจำนวนมาก กำลังคัดทุเรียนหมอนทองลงกล่องเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ขณะเดียวกันมีชาวสวนทุเรียนหมอนทองนำทุเรียนมาส่งขายให้ที่แยงดังกล่าวจำนวนมาก ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 พบว่า แยงรับซื้อทุเรียนทุกแยงทั้งใน อ.สวี อ.ทุ่งตะโก และอ.หลังสวน จ.ชุมพร ดำเนินการตามคำสั่งของจังหวัดชุมพรอย่างเคร่งครัด ทั้งการบันทึกชื่อผู้ที่มาขายทุเรียนและคนงานที่เข้ามาทำงานภายในแยง รวมถึงผู้ที่เข้ามารับทุเรียนไปส่งต่อ การใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง แต่การจัดการเรื่องขยะยังไม่มีระบบที่ดีพอ มีการแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้อง การไปตรวจสอบเนื่องจากรับแจ้งว่ามีชาวต่างชาติจากประเทศ จีน มาเปิดแยงรับซื้อทุเรียนเพื่อส่งไปประเทศจีน

8. อสม.ลำปางทุกชุมชนคืนเครื่องวัดอุณหภูมิ

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว ความคืบหน้าโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคแล การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกองทุนส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. โดยเทศบาลนครลำปางเป็นผู้ประสานงานสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทั้งหมดแทนชุมชน และทำพิธีมอบให้แก่ 43 ชุมชนไปแล้ว แต่ปรากฏว่า วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ราคาสูงกว่าท้องตลาด โดยเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เมื่อ อสม.ชุมชนนำไปใช้งานจริง พบว่า ใช้งานไม่ได้ บางแห่งใช้วัดอุณหภูมิได้เพียง 1-2 คน ต้องนำเครื่องไปแช่ถังน้ำแข็งเพราะเครื่องร้อนเออเรอร์ไม่ยอมอ่านค่า ทำให้มีการออกมาร้องเรียน

ล่าสุด อสม.ชุมชนเมืองลำปาง รายงานว่า หลังจาก บ.ผู้จำหน่ายเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ได้นัดหมายวันที่ 19 พ.ค.ให้ อสม.นำเครื่องมาคืน และจะคืนเงินให้ครบตามจำนวน 3,900 บาทต่อเครื่องต่อชุมชน ณ วัดศรีบุญโยง ในเวลา 10.30 น.วันที่ 22 พ.ค.มี อสม.จำนวน 41 ชุมชน จากทั้งหมด 43 ชุมชน พร้อมใจนำเครื่องมาคืนให้บริษัท และรับเงินคืน มีเพียง 2 ชุมชนที่ร้องเรียนไม่ได้เดินทางมา แต่บ.ได้นัดคืนเงินให้ภายหลัง บริษัทยอมคืนเงินเต็มจำนวน แต่พอ อสม.จะนำเครื่องคืน ทางบริษัทกลับปฏิเสธ ไม่รับคืนโดยบอกว่า ของบริษัทเพราะไม่รู้จะเอาไปทำอะไร

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, mcof ,sanook ,tnnthailand)

-อินเดีย พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 6,767 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ป่วยอยู่ที่ 131,868 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 147 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 3,867 ราย

-บราซิล สถานการณ์ยังรุนแรง ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 16,508 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 349,113 ราย ถือเป็นอันดับ 2 ของโลก แซงหน้าประเทศรัสเซีย และเป็นรองประเทศสหรัฐฯ เท่านั้น ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มวันเดียว 965 ศพ ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 22,165 ราย

- จีน ด้านนายหวังอี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเผย รัฐบาลพร้อมเปิดให้มีความร่วมมือระดับสากลเพื่อระงับต้นตอของเชื้อ แต่ต้องปลอดแทรกแซงทางการเมือง

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก 213 ประเทศ มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวน 5,435,426 ราย ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมี 344,512 ราย และผู้ป่วยที่รักษาหายมีจำนวนสะสม 2,273,205 ราย สหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยสะสมและเสียชีวิตมากที่สุดในโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,666,828 คน ผู้เสียชีวิต 98,683 คน บราซิลมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 347,398 คน แซงขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลก เสียชีวิตแล้ว 22,013 คน รัสเซียมีผู้ป่วย 335,882 คน เสียชีวิตอย่างน้อย 3,388 คน สเปนมีผู้ป่วยสะสม 282,370 คน เสียชีวิต 28,678 คน สหราชอาณาจักรมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 257,154 คน ผู้เสียชีวิต 36,675 คน อิตาลีมีผู้ติดเชื้อ 229,327 คน เสียชีวิตแล้ว 32,735 คน ฝรั่งเศสมีผู้ป่วย 182,469 คน เสียชีวิต 28,332 คน เยอรมนีมีผู้ป่วย 179,986 คน รวมยอดเสียชีวิตอยู่ที่ 8,366 คน

-สถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นอันดับแรกยังคงเป็นสิงคโปร์ และอันดับที่ 26 ของโลก กักขังผู้ติดเชื้อสะสม 31,068 คน เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 642 คน เสียชีวิต 23 คน รองลงมาอินโดนีเซีย มีผู้ป่วยสะสม 21,745 คน เป็นผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน 949 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 25 คน ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,351 คน ฟิลิปปินส์มีผู้ป่วยเพิ่ม 13,777 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยใหม่ 180 คน เสียชีวิต 863 คน และมาเลเซียป่วยสะสม 7,185 คน เสียชีวิต 115 คน ประเทศที่ไม่มียอดผู้ติดเชื้อ ได้แก่ ไทย พม่า กัมพูชา บรูไน และ ลาว

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า, ไทยโพสต์, เว็บไซต์ thebangkokinsight, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, thaiquote

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 63 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 13,006 ราย เสียชีวิต 10 ราย คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน หากฝนตกอาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะ และวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ขอแนะนำให้มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณ บ้านและในชุมชน ตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย นอกจากนี้ ประชาชนสามารถป้องกันไม่ให้ยุงกัดได้ โดยใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ใช้สารไล่ยุงชนิดต่างๆ หากมีอาการไข้สูงปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หน้าแดง มีผื่น มีรอยจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา เบื่ออาหาร จุกแน่นลิ้นปี่ หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1422

เชื้อแบคทีเรียSalmonellaในขนมจีบ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand, sanook, kapook, thebangkokinsight, One31

-จากกรณีที่มีชาวบ้านใน ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เกือบ 20 ราย ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานขนมจีบ รวมถึงเสียชีวิต 1 ราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แจ้งผลตรวจ ขนมจีบ เบื้องต้น พบเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ที่ทำให้ถ่ายท้อง-คลื่นไส้-อาเจียน อาจเกิดจากการเก็บขนมจีบไว้เป็นเวลานาน ส่วนจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอผลสรุปทั้งหมดอีกครั้ง

กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การปลูกกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ผู้มีคุณสมบัติที่จะขออนุญาตปลูกได้ กรณีเป็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน จะต้องร่วมดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ โดยวิสาหกิจชุมชนนั้น จะต้องไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตปลูกกัญชาผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เสนอคำขอมายังสำนักงาน อย. จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่และแปลงปลูก ก่อนส่งให้คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อเลขาธิการ อย.ลงนาม ออกใบอนุญาตให้กับวิสาหกิจชุมชนนั้น ดำเนินการปลูกกัญชาตามที่ได้รับอนุญาตต่อไป หากยังดำเนินการยังไม่ครบ ตามขั้นตอนก็ไม่สามารถปลูกกัญชาได้ เพราะจะถูกจับและดำเนินคดีตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการ หรือขั้นตอนขออนุญาตปลูกกัญชาว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร 1386 หรือสายด่วนสำนักงาน อย. โทร 1556

โรงงานอุตสาหกรรม เลี้ยงเก็บน้ำฝน

สื่อที่นำเสนอ : newtv, mcot, innnews

-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้โรงงานอุตสาหกรรม เลี้ยงเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค หากจำเป็น ควรทำความสะอาดหลังคา รางรองรับน้ำฝน และภาชนะเก็บน้ำฝน รวมทั้งไม่ควรนำสิ่งของต่าง ๆ ไปวางหรือกองไว้บนภาชนะเก็บน้ำฝน เพราะจะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ แมลงนำโรค ก่อนนำน้ำฝนมาดื่มควรนำไปต้มให้เดือดประมาณ 1 นาที เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคระบบทางเดินอาหาร

สมุนไพรรักษา

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา

-กล่าวว่า อยากให้สนับสนุนการวิจัยสมุนไพรไทยจริงจัง ซึ่งหลายชนิดมีฤทธิ์รักษาโรค เช่น ชิง หรือสมุนไพรรักษาต่างๆ จะโด่งดังไปทั่วโลก ต้องเป็นหน้าที่หน่วยงานการวิจัยพัฒนาแพทย์แผนไทย ของกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าจริงจัง

ปัญหา รพ.มหาวิทยาลัย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ถูกทุกข้อ

-เสนอว่า ผู้ใช้นามว่า แมวขาว เสนอปัญหาของรพ.มหาวิทยาลัย 1.มีบุคลากรน้อย งานหนัก 2.ไม่มีสวัสดิการ 3.ความก้าวหน้าในอาชีพ หากจัดอันดับ รพ.ทหารอันดับหนึ่ง รพ.อันดับสอง เพราะได้รับการบรรจุเป็นชรก.แล้วกว่า 47,500 ตำแหน่ง หมอและพยาบาลในรพ. มหาวิทยาลัยไม่มีชรก. เนื่องจากออกนอกระบบ อ้างอิงกฎของเอฟทีเอ กำหนดว่าห้ามรัฐบาลสนับสนุนและแทรกแซง ถ้าต้องการให้ประเทศไทยเป็นเมดิคัลฮับ รัฐบาลต้องกลับใจในเรื่องรพ.มหาวิทยาลัยนอกระบบ ขอเสนอให้ใช้ระบบ "เมดิคัลแคมป์ส" แยกออกมาเป็นอิสระ โดยรวมคณะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์กลับคืนเข้าสู่ระบบราชการ โดยรัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์

พบพยาธิในปลาร้า-ปลาต้ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ ผู้จัดการ ข่าวสด sanook mthai ช่อง 3

-เสนอข่าว ม.เทคโนโลยีสุรนารี เผยผลสำรวจและวิจัยปลาร้า ปลาต้มดิบ 73 ตลาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบการติดเชื้อพยาธิทั้งพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลำไส้ ทั้งนี้ ได้แนะวิธีกำจัดพยาธิใบไม้ตับ สำหรับในปลาเกล็ดขาวกลุ่มวงศ์ปลาตะเพียน อาทิ ปลาขาวนา ปลาขาวสร้อย ปลาตะเพียน ปลากรุสสุบ 1.ความร้อนด้วย microwaving (400 หรือ 800 W) หรือต้มที่ 90 องศาเซลเซียส ที่ 5 นาที สามารถฆ่าระยะติดต่อพยาธิได้ 2. แช่แข็งที่ -20 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง สามารถฆ่าระยะติดต่อพยาธิได้ 3.ปลาต้ม แช่แข็งที่ -20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง สามารถฆ่าระยะติดต่อพยาธิได้

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0 2590 1311-2 0 2591 8612-3 <http://pr.moph.go.th>

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

fanmoph pr_moph healthmoph moph channel

